

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๓ กระทรวงมหาดไทยได้ขอมรรับจดทะเบียนพรรคการเมือง ให้แก่พรรคพลังเสรี เป็นพรรคการเมือง ลำดับที่ ๕๑ ดังปรากฏรายละเอียดตามท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

ชลอ วนะภูติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ฉบับพิเศษ หน้า ๕

เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๒๕

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

ขอพรรคการเมือง
ทะเบียนเลขที่
วันรับจดทะเบียน

พลังเสรี
๕๑/๒๕๑๕
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บ้านเลขที่ ๑๑ ซอยเจริญมิตร ถนน
เอกมัย แขวงคลองตัน เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง
ชื่อเลขาธิการพรรคการเมือง
ชื่อรองเลขาธิการพรรคการเมือง
ชื่อกรรมการอำนวยการอื่น

นายอัศววัฒน์ โอสธานุเคราะห์
พันตำรวจเอก สุธรรม วรวิเชียรวงษ์
นายภักดี รมยานนท์
นายฐานุพงศ์ เตวิทย์
นางสาวสิวลี ขุทธะ
นายสัญญา หุตะสังกาศ
นายประภัสร์ กนิษฐานนท์
นายสมชาย มณีสร์
นางชีวนุช วิไลกิจ
นางสาวสาคร กลิ่นสุกนธ์
นายพันธุ์พิศ อมาตยกุล

นโยบายและวิธีดำเนินการของพรรคพลังเสรี

พรรคพลังเสรีมีอุดมการณ์อย่างแรงกล้าที่จะเสริมสร้างพลังแห่งความสามัคคีและพลังแห่งศรัทธาของมวลชนในชาติให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความมั่นคงถาวรยืนอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยไปตลอดกาล

จากแนวนโยบายของพรรค ๗ ประการ ในหนังสือเชิญชวนซึ่งได้เผยแพร่ไปสู่ประชาชนผู้รักชาติทั้งหลายแล้ว จะเห็นได้ว่าพรรคพลังเสรีได้ปฏิเสธลัทธิการเมืองในระบบอื่นโดยสิ้นเชิง เพราะสถานการณ์ของประเทศในบัจจุบันกำลังเผชิญกับความแตกแยกความสามัคคีซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยคณะบุคคลที่มุ่งประสงค์จะบ่อนทำลายความมั่นคงชาติ และรื้อทำลายรากฐานสถาบันอันเป็นองค์ประกอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ของเราให้สูญสิ้นไปเพื่อที่จะได้นำเอาลัทธิอนาธิปไตย ทารุณราชกุมรเข้ามากดขี่ข่มเหงประชาชน ดังที่ได้เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรา เป็นอยู่ในขณะนี้

จากเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าว พรรคพลังเสรีจึงได้กำหนดนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ การต่างประเทศ และระบบการบริหารแผ่นดินภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

๑. จะเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันแห่งความมั่นคง และเป็นศูนย์รวมพลังแห่งความสามัคคีในชาติไว้ตลอดกาล

๒. จะส่งเสริมปรับปรุงพลับพลาป้องกันประเทศทั้งสามเหล่าทัพ ให้มีสมรรถภาพพร้อมที่จะป้องกันราชอาณาจักรจากภัยที่จะมีมาทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในสภาพการณ์ปัจจุบัน จะเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างของการบังคับบัญชาให้มีความคล่องตัวได้อย่างรวดเร็วฉบับพลัน

๓. จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระของตัวเองในกิจการระหว่างประเทศ โดยไม่ยอมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาชักจูงเป็นอันขาด

๔. จะดำรงรักษาความเป็นเอกราชและอิสระในขบวนการยุติธรรมของชาติไว้อย่างเคร่งครัด และจะส่งเสริมสถาบันศาลยุติธรรมให้มั่นคงเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกสัญชาติในประเทศไทย

๕. จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้เข้ามีส่วนร่วมในขบวนการทางการเมืองของประเทศอย่างกว้างขวาง และจะยึดถือว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเป็นผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เว้นพรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมบ่อนทำลายชาติ

๖. จะส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่โดยการแนะนำชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจในความสำคัญของการมีสิทธิ และการใช้เสรีภาพภายในขอบเขตของกฎหมาย และกำจัดการใช้เสรีภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แต่สังคมส่วนรวมได้รับความเสียหาย

๗. จะดำเนินการพัฒนาแรงงานของชาติ ทั้งในด้านการเงินกำลังคน และวัสดุให้สอดคล้องกับนโยบายรักษาความมั่นคงของประเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน โดย

— จะเพิ่มพลังการผลิตผลทางเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

— จะส่งเสริมเพิ่มพลังการอุตสาหกรรมของเอกชน โดยสนับสนุนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และจะไม่ยอมให้รัฐเข้ามายุ่งยงผูกขาดเป็นอันขาด

— จะป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันได้แก่ที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ และอื่น ๆ ให้นำมาใช้เป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุด

๘. จะรักษาเสถียรภาพการคลังเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ ส่งเสริมการออมทรัพย์ และการลงทุนของเอกชน กับหาทางเพิ่มรายได้ของรัฐให้สูงขึ้นโดยถือหลักความเป็นธรรมแก่สังคม โดย

— ป้องกันมิให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งจะเป็นการบั่นทอนกำลังในการพัฒนา และเป็นการกระทบกระเทือนต่อการครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่ภายในประเทศ

— หาทางเพิ่มรายได้ของรัฐให้มากขึ้น โดยจะยึดหลักความเป็นธรรมของสังคมเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายได้ดังกล่าว

— ดำเนินการใช้จ่ายเงินของรัฐอย่างประหยัดและให้ได้ผลคุ้มค่า

— ส่งเสริมการออมทรัพย์ของเอกชน เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนในกิจการที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศ และได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงต่อส่วนรวม

— จะรักษาคุลย์การชำระเงินระหว่างประเทศไว้มิให้ขาดดุลย์ และรักษากองทุนสำรองของประเทศในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม กับความจำเป็นในการชำระไว้ซึ่งเสถียรภาพและอิสรภาพในทางเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศ

๕. จะปรับปรุงระบบสังคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความเสมอภาคยิ่งขึ้นและลดช่องว่างระหว่างชนทุกระดับชั้นกับจัดสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้น โดย

— ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่บุคคลซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ตามความเหมาะสม

— ส่งเสริมสวัสดิภาพของสังคมด้วยการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป

— ช่วยผ่อนคลายภาษีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เช่น เพิ่มอัตราลดหย่อนให้มากขึ้น จัดสวัสดิการเกี่ยวกับสาธารณสุข โภค การจัดสร้างอาคารสงเคราะห์เพิ่มขึ้น และวางมาตรการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีสวัสดิการเพียงพอด้วยความเป็นธรรมระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างกับช่วยจัดหางานให้ผู้ที่ว่างงานทำเป็นหลักแหล่ง

— จะส่งเสริมให้มีการป้องกันและปราบปรามบุคคลที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบกอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

๑๐. จะช่วยเหลือเกษตรกรในด้านวิชาการทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยให้มีความอดทนอดกลั้นผลผลิตผลเกษตรกรรม ช่วยประนอมหนี้ ช่วยควบคุมค่าเช่าที่ดินและช่วยให้มีที่ดินของตนเอง โดยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ

— เผยแพร่วิชาการที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง

— จัดหาและจำหน่ายปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในราคาถูกลงให้กับเกษตรกร

— ขยายกิจการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกไปให้กว้างขวางทั่วทั้งประเทศ

— ขยายและรักษาตลาดภายนอกประเทศสำหรับผลิตผลทางเกษตรไว้อย่างมั่นคง

๑๑. จะส่งเสริมการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพทุกสาขาตามความต้องการ โดย

— กำหนดเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

— ขยายการศึกษากลับบังคับออกไปให้ทั่วประเทศ

— ปรับปรุงหลักสูตรของการศึกษากลับบังคับให้ดีขึ้น

— ปรับปรุงโรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนอาชีวะให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อความต้องการ

— ปรับปรุงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพสูงขึ้น

— ช่วยเหลือบรรดาครูอาจารย์และศาสตราจารย์ในรูปสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้บรรดาครูอาจารย์และศาสตราจารย์ได้มีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพของตน และสามารถอุทิศเวลาเพื่อการศึกษาอบรมแก่เยาวชนได้อย่างเต็มที่

— ส่งเสริมการศึกษาวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๑๒. จะส่งเสริมบำรุงศาสนาทุกศาสนาและจริยธรรมในอันที่จะรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ โดย

— ให้มีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา
หรือลัทธินิยมในทางศาสนาที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และ
ไม่ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

— ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษาปูชนียสถานและศาสน
สถานไว้ให้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่พักทางจิตใจ รวมทั้งเป็น
ศูนย์รวมของกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างแท้จริง

— ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความภูมิใจและช่วยกันรักษา
ขนบประเพณีอันดีงามของชาติไว้

— ยกย่องเยาวชนไทยที่มีมารยาทดีงามในโอกาสอันควร

— พยายามสกัดกั้นวัฒนธรรมต่างประเทศที่ไม่เหมาะสมกับ
สังคมไทยมิให้เข้ามาทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย

๑๓. จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ให้เกิดสันติภาพในโลก รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีและความร่วมมือ
กับประเทศต่าง ๆ โดย

— จะรักษาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศไทยในการดำเนิน
ความสัมพันธ์กับประเทศอื่นให้สูงอยู่เสมอ

— สนับสนุนการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้าง
ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

— มั่นนโยบายผูกมิตรกับทุกประเทศในโลกที่ไม่มีเจตนามุ่งร้าย
ต่อประเทศไทย

— สนับสนุนวิธีการระงับความขัดแย้งระหว่างประเทศโดย
สันติวิธี

๑๔. จะพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบเสรีนิยมอย่างมีแผน เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมประชาธิปไตย โดย

— กำหนดเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติให้มุ่ง
ไปในทางที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นที่ประเทศอุตสาหกรรมและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทย โดยเน้นหนักในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่อาศัยเกษตรกรรมเป็นสำคัญ รวมทั้งการพัฒนา
พาณิชยกรรมและการขนส่งให้ได้สัดส่วนและสอดคล้องกัน

— จะดำเนินการให้กิจกรรมเศรษฐกิจในส่วนที่เป็นของเอกชน
มีความสมดุลสอดคล้องกับกิจกรรมเศรษฐกิจในส่วนที่เป็นของรัฐและ
ส่วนที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ และจะพยายามขยายกิจกรรมเศรษฐกิจ
ของรัฐไปให้เอกชนดำเนินการตามความเหมาะสม

๑๕. จะส่งเสริมระบบการบริหารระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง
ให้สอดคล้องประสานกันยิ่งขึ้น เพื่อขจัดความล่าช้า ช้อนช้า
และสูญเปล่าในการดำเนินงาน โดย

— จะให้อำนาจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการ
กำหนดนโยบายการปกครองท้องถิ่นของตน และมีอิสระในการภาษีอากร
และการเงินแห่งท้องถิ่น

— จะไม่ให้องค์การบริหารส่วนกลางไปทำงานแข่งขันหรือ
เข้าช้อนกับองค์การบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

จึงขอประกาศให้สมาชิกของพรรคพลังเสรีทุกท่านได้ทราบและ
ยึดถือนโยบายฉบับนี้ดำเนินงานทางการเมือง เพื่อความวัฒนาถาวรของ
ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งสืบไป